



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก dailynews.co.th</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>พิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมเสด็จฯ ทรงนมัสการ พระแก้วมรกต ถวายบังคมพระบรมอัฐิ-พระอัฐิ ที่หอพระธาตุมณฑลเทียรมหามงคล พระสังฆราชทรงจุดเทียนชัย ประกาศ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพสกนิกรพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ</p> <p>-พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแล อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลให้ดีที่สุด ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถ รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดทีมแพทย์ดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ว่า หน่วยงานจาก สธ. สำนักการแพทย์ กทม. กรมแพทย์ทหาร และมูลนิธิกู้ภัย กระจายรอบสนามหลวง และจัด ทีมแพทย์ เดินทางบริการประชาชนมากกว่า 80 จุด 6 โซน คาดว่าในวันที่ 5 พ.ค. จะใช้ทีมแพทย์ดูแลประชาชนมากถึง 1,500 ทีม และประชาชนจะหนาแน่นมากที่สุดในวันที่ 6 พ.ค. ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระ ที่นั่งสุโธสวรรยปราสาท ซึ่งใกล้กับจุดตัดคลองวงเวียน รด. โดยจุดนี้หากมีประชาชนเจ็บป่วย จะส่งให้รพ.กลาง และรพ. หัวเฉียวดูแล ทั้งนี้ วันที่ 3-6 พ.ค. คาดว่าจะมีอากาศร้อนจัด ประชาชนควรจิบน้ำเป็นระยะ สวมใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย และ เนื่องจากมีการปิดการจราจร ใช้การเดินเท้าเป็นหลักและมีระยะไกล ขอให้ประชาชนเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบาย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ เตรียมพร้อมเรื่องการเดินทาง ควรสำรวจเส้นทาง ยานพาหนะที่จะใช้ และการคำนวณเวลาที่จะใช้ในการเดินทาง และ เตรียมร่างกายให้พร้อมโดย 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2.ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร ป้องกันการเกิด อาหารเป็นพิษ 3.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.เลือกเครื่องดื่มที่สวมใส่สบาย ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้า 5.เตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ขยับและพัดคลายร้อน 6.ควรเตรียมขวดใส่น้ำพกติดตัวตลอดเวลา 7.รับประทานอาหารเข้าให้พร้อมก่อนออกจาก บ้าน แต่ไม่ควรพกอาหารมาด้วยเพราะอาจเกิดการบูดได้ 8.กลุ่มผู้สูงอายุควรปรับอิริยาบถบ่อยๆ ระหว่างเฝ้ารอรับเสด็จ 9.สังเกตทีมแพทย์และทีมจิตอาสา เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการผิดปกติ และ 10.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังควรพกยาที่ ต้องรับประทานเป็นประจำติดตัวไปด้วย</p> <p>สำหรับจุดบริการทางการแพทย์ 6 โซน คือ โซนที่ 1 ได้สะพานพระปิ่นเกล้า พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซอยหน้าพระธาตุ ปากซอยถนนจันทร์ (วัดมหาธาตุ) ท่าช้าง (ท่าเรือ) ซอยหีบฝอย (ศาลหลักเมือง) โซนที่ 2 หน้าพิพิธภัณฑฯ เจริญ ถนน บูรณศาสตร์ หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพิชยการ แยกโรงเรียนตะละภักศึกษา ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว โซนที่ 3 วัดสามพระยา ถนนพระสุเมรุ วัดชนะสงคราม วัดตรีศกเทพ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ อาคารจอตรด กทม. โรงเรียนสตรีวิทยา โซนที่ 4 เทเวศร์ประกันภัย แยกสะพานวันชาติ หน้าอาคารสยามเอ็นท์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แมกซ์แพชั่น ถนนสนามหลวง สนามโรงแม่ไทย ถนนดินสอ โซนที่ 5 แยกเสาชิงช้า แยกเฉลิมกรุง วงเวียน สน.พระราชวัง โรงเรียนราชพิธ โรงเรียนวัดราชพิธ สี่กัพระยาศรี และโซนที่ 6 เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพพิชยการ แยกชุมชนท่าเตียน กพร.ทร. มิวเซียมสยาม</p> <p>นอกจากนี้ สธ.ได้เตรียมทีมแพทย์เดินเท้ากระจายอยู่ทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมเส้นทางฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส่งรพ.ต่าง ๆ ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วัชรพยาบาล รพ.ตากสิน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.มิชชั่น รพ.รามธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ตำรวจ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.บำรุงราษฎร์ เป็นต้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณี นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เปิดเผย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>MGR Online thebangkokinsight.com workpointnews.com matichon.co.th naewna.com newtv.co.th bangkokbiznews.com nationtv.tv</p>	<p>ข้อมูลเรื่องนักการเมืองไทยรายหนึ่งว่าจ้างชาวลาอปลุกกัญชาหลายพันไร่ ซึ่งสามารถนำมาผลิตน้ำมันกัญชาได้กว่า 30 ตัน และกำลังหาทางปล่อยน้ำมันกัญชา ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง แต่ปัจจุบันการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากกัญชาต้องขออนุญาต หากระบุว่า เป็นยาต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ประสิทธิภาพตามกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา ยกเว้นองค์การเภสัชกรรมที่ขออนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชาเพื่อนำมาปลูก</p> <p>ส่วนการขออนุญาตปลูก หน่วยงานที่มีความประสงค์จะปลูกต้องขออนุญาตจาก อย. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร มาขออนุญาต แต่ทราบว่านายเดชอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และเตรียมมาขออนุญาต สำหรับการขยายเวลารับขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาออกนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้</p> <p>ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีนักการเมืองไทยปลูกกัญชาผลิตน้ำมัน 30 ตันไว้ขาย ได้ดิน ว่า ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมติดตามในเรื่องดังกล่าว หากมีความชัดเจนแล้วจะให้ปลัด ยธ. และป.ป.ส.ชี้แจงข้อมูลต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีรายงานพบว่าผู้เสพติดกัญชาเมื่อหยุดใช้จะเกิดอาการถอนยา เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และการศึกษาความเสี่ยงของการเสพติดกัญชากับโรคจิตเภท พบว่าทำให้อาการทางจิตและการพยากรณ์โรคแย่ลง โดยเฉพาะคนที่มีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นโรคจิตหรือเคยมีอาการทางจิตมาก่อน การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์จึงต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สถาบันฯ ได้ศึกษาการเกิดโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเป็นยาเสพติดหลักที่เข้ารับการรักษาใน สบยช.รพ.ธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี จำนวน 1,170 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า ผู้ป่วยเสพติดกัญชามีการเกิดโรคจิตเวชสูงถึงร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ โรคจิตอารมณ์แปรปรวน และวิตกกังวล ตามลำดับ การใช้กัญชาทางการแพทย์จึงควรเป็นไปตามหลักฐานยืนยันทางวิชาการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ส่วนโทษและผลกระทบของการใช้ในทางที่ผิด ควรมีระบบและแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วย และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ maticchon.co.th banmuang.co.th newtv.co.th</p>	<p>พยาบาลรพ.ประจวบคัทยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ควบคุมตัว น.ส.ดวงกมล พิสูตรเสียง พยาบาลวิชาชีพ ท้องไอซียู รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนายเอกรัฐ แสงอาทิตย์อุทัย อายุ 37 ปี และตรวจพบยาเสพติดจำนวนมาก ว่า ขณะนี้ได้สั่งให้พยาบาลวิชาชีพรายดังกล่าวออกจากราชการ พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยนำผลจากคดีอาญาประกอบการสอบสวนวินัย ทั้งนี้ ได้รายงานให้ปลัด สธ.ทราบตั้งแต่เกิดเหตุวันที่ 2 พ.ค. โดยปลัด สธ.ได้กำชับให้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน ซึ่งเรื่องนี้ มีผลกระทบกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรของรพ. และขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนที่มารับบริการและสังคมส่วนรวม ในฐานะผู้บริหารองค์กร จะนำปัญหาไปแก้ไขเร่งด่วน ไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาด</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศ เขต อ.เมืองเชียงราย พบปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 200 มคก./ลบ.ม. และ PM10 ค่า 223 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ อ.แม่สาย ฝุ่น PM2.5 ค่า 162 มคก./ลบ.ม. และ PM10 ค่า 125 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด innnews.co.th khaosod.co.th thebangkokinsight.com maticchon.co.th newtv.co.th</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 พ.ค. โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุดรดิตถ์ และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลยหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง : นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด</p>
<p>chiangmainews.co.th</p>	<p>เตือนจัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีเพจดังเตือนภัยจัดฟันแฟชั่น เลี่ยงฟันล้มทั้งปาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
matichon.co.th	<p>ว่า ที่ผ่านมามีการจัดฟันลักษณะนี้จะมีการโฆษณาอย่างชัดเจนว่าเป็นการจัดฟันแฟชั่น แต่ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการจัดฟันแฟชั่นมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการเล็งไปเปิดร้านตามตึกแถว หรือขายเครื่องมือผ่าน social network โดยใช้คำโฆษณาแบบอื่น เช่น จัดฟันงานหอม, จัดฟันแฟชั่นงานดี หอมดูแลเอง และกำหนดราคามากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้การตรวจสอบยากขึ้น</p> <p>ด้าน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า จากการจับกุมผู้ให้บริการจัดฟันแฟชั่นที่ผ่านมาพบว่าลวดที่ใช้มักเป็นชนิดที่ไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ หรือใช้กาวทั่วไปสำหรับติดเครื่องมือในช่องปากเกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้ เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ใส่ในปากมักจะมีการยึดติดที่ไม่แน่นพอ ทำให้มีโอกาaslวดหรือเหล็กเหล็มนเล็ก ๆ หลุดลงคอ หรืออาจหลุดลงไปปิดหลอดลม เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
มติชน	<p>โรคซิฟิลิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวถึงกรณีรพ.บางรักเผยแพร่บทความเรื่อง "ซิฟิลิสกลับมาระบาดอีกครั้ง" พบมากสุดในกลุ่มวัยรุ่นช่วงมัธยมถึงมหาวิทยาลัย ว่า ยังไม่ทราบข้อมูลว่าโรคนี้อกลับมาระบาดใหม่ หากจริงถือว่าอันตราย มหาวิทยาลัยและโรงเรียนควรหารือกับศธ. เร่งรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม</p> <p>ด้าน พญ.รสพร กิตติเยวมาลัย หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถิติการเฝ้าระวังโรคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มเสี่ยงคือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ช่วงอายุ 15-24 ปี คาดว่าเป็นเพราะพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่สวมถุงยางอนามัย มีรสนิยมเปลี่ยนคู่นอน ในปี 2560 พบว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรค คือ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคต่อมน้ำเหลือง แพร่ระบาดสูงใน 10 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ตราด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และระยอง</p>
เดลินิวส์	<p>อาหารวัยเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า การให้วิตามินเสริมในเด็กที่ปกติ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ยังอาจเกิดพิษหรือผลเสียต่อสุขภาพได้ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมบริโภคที่ดี ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการจัดอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นแบบอย่างที่ดีของการรับประทานอาหารให้ครบถ้วน หลากหลาย กินผักผลไม้เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยเริ่มให้นมแม่อย่างเดียวสำหรับทารก 6 เดือนแรก เริ่มอาหารตามวัยที่พอเหมาะ 1 มื้อ เมื่อทารกอายุ 6 เดือน พร้อมกับลดนมแม่ และเพิ่มอาหารตามวัยเป็น 2-3 มื้อ เมื่ออายุ 8-10 เดือน หลังอายุ 1 ปี เด็กควรดื่มนมรสจืดวันละ 2-3 ครั้ง เลิกดูดขวดนม ส่งเสริมบรรยากาศการกินในครอบครัวไม่บังคับให้เด็กกิน เพราะเด็กจะต่อต้านการกินอาหาร ทำให้เป็นเด็กกินยากและเลือกกิน</p>
dailynews.co.th	<p>ไวรัสอีโบลา</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขตีอาร์คองโกออก แถลงการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดครั้งใหญ่เมื่อเดือนส.ค. ปีที่แล้ว ว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,008 คน ผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1,500 คน ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดคิวนูเหนือและอิตูรี ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูกันดา</p> <p>นพ.ไมเคิล ไรอัน ผอ.โครงการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข WHO กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในตีอาร์คองโก ทำให้กระบวนการการลำเลียงวัคซีนและบุคลากรจาก WHO และหน่วยงานพันธมิตรเข้าสู่พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดล่าช้าและไม่ปลอดภัย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch